

# Phòng khám Đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái Quận 10

Cuộc sống hiện đại cùng với đó là nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân càng ngày càng tăng cao. Để đáp ứng của nhu cầu này của người dân thì với số lượng các bệnh viện công ít ỏi như hiện nay dường như là điều không thể, chính vì thế nhiều trung tâm y tế, phòng khám tư nhân đã được thành lập để góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện công. [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) cũng là một trong số những cơ sở chuyên khoa được thành lập ra với mục đích như vậy. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu những thông tin về phòng khám thì đừng bỏ lỡ thông tin nào trong bài viết này nhé.

## Vị trí của Phòng khám Đa khoa Hồng Cường

Phòng khám đa khoa Hồng Cường địa chỉ 87-89 Thành Thái, Quận 10, TPHCM. Đây là một trong

những khu vực vàng của thành phố với nhiều nút giao thông trọng điểm đi qua, điều này sẽ giúp người bệnh có thể dễ dàng tìm được phòng khám mà không phải lãng phí thời gian và công sức.

## Chất lượng Phòng khám đa khoa Hồng Cường



Có lẽ bất kỳ một bệnh nhân nào khi muốn tìm một địa chỉ khám chữa bệnh đều có chung một thắc mắc là chất lượng phòng khám đó có tốt không? Điều này cũng là dễ hiểu bởi nếu như bạn khám tại những địa chỉ chất lượng tốt nhất thì việc chữa trị sẽ đem lại hiệu

quả cao hơn và ngược lại. Nhưng vấn đề này sẽ không còn là lo lắng nữa nếu bạn khám và điều trị bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường bởi phòng khám sở hữu một đội ngũ y bác sĩ giỏi với cơ sở vật chất khang trang, môi trường y tế rộng rãi, thoáng mát...

Bên cạnh đó, chất lượng Phòng khám đa khoa Hồng Cường còn được khẳng định bởi số lượng lớn người bệnh tới khám và chữa bệnh tại đây. Đây là một trong những yếu tố quan trọng mà các cơ sở y tế luôn muốn đạt được.

### **Đội ngũ y bác sĩ của phòng khám**

Phòng khám là nơi quy tụ nhiều y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm. Đội ngũ y bác sĩ tại phòng khám không ngừng học hỏi để tìm ra những phương pháp điều trị bệnh hiệu quả nhất. Thêm vào đó, các bác sĩ đều là người rất tận tâm với công việc, luôn nhiệt tình hỗ trợ bệnh nhân. Họ luôn

theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh tình trong suốt quá trình chữa bệnh nhằm giúp bệnh nhân có thể chữa bệnh trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

## **Cơ sở vật chất**

Phòng khám luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang bị y tế để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình khám và điều trị bệnh với đầy đủ các phòng như phòng cấp cứu, phòng siêu âm, phòng xét nghiệm, phòng tiểu phẫu... Tất cả phòng đều được trang bị những dụng cụ, trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến nhập khẩu từ một số quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc...

## **Lĩnh vực hoạt động**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái đã và đang triển khai tốt các hoạt động khám bệnh và điều trị bệnh tập trung vào một số chuyên khoa như:



- Bệnh nam khoa: bao gồm các bệnh viêm bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo...
- Bệnh phụ khoa: Kinh nguyệt không đều, các bệnh về tử cung, buồng trứng, cổ tử cung...
- Bệnh xã hội: gồm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, sùi mào gà, bệnh lậu, mụn rộp sinh dục...
- Bệnh lý ở hậu môn – trực tràng: Bệnh trĩ, apxe hậu môn, rò hậu môn, nứt kẽ hậu môn...

## **Chi phí khám chữa bệnh**

Tất cả các chi phí khám và chữa tại phòng khám đều được công khai minh bạch theo đúng quy định của Bộ y tế giúp người bệnh có thể yên tâm khi khám và điều trị bệnh.

Hy vọng với một số thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp trên đây sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin về Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái, từ đó có thể lựa chọn được cho mình một địa chỉ khám chữa bệnh uy tín chất lượng nhất.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

### **Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường**

**Địa chỉ:** 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

**Điện thoại:** (028) 73070666

**Thời gian làm việc:** Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)